

Số: 647 /BQL-QLDN&TNMT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 7 năm 2024

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  
trước kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Công văn số 2665/UBND-TH ngày 02 tháng 7 năm 2024 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân thành phố. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ xin báo cáo kết quả giải quyết đối với kiến nghị "*Cử tri quận Bình Thủy phản ánh hiện nay nước thải của các khu công nghiệp và hộ dân đều xả thải ra sông, sau đó lấy nước sông lên xử lý để người dân sử dụng. Kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải riêng, để nguồn nước người dân sử dụng được đảm bảo chất lượng hơn*" cụ thể như sau:

### 1. Hiện trạng xả thải tại Khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2

Khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2 đã được đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Trà Nóc với tổng công suất 12.000 m<sup>3</sup>/ngày.đêm do Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ làm chủ đầu tư, Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Trà Nóc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 775/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2012 và Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 52/GP-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2020.

Hiện khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2 đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước nước thải và nước mưa riêng biệt. Nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đều được xử lý sơ bộ tại cơ sở, nước thải sau khi được xử lý sơ bộ không xả trực tiếp ra môi trường mà được đầu nối vào hệ thống thoát nước thải tập trung của Khu công nghiệp Trà Nóc để tiếp tục xử lý đạt loại A của quy chuẩn Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp, nước thải sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải tập trung được xả ra ở 01 vị trí xả thải duy nhất tại rạch Sang Trắng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ (*các cống thoát nước hở ở hiện hữu trong khu công nghiệp là dùng để thoát nước mưa, nước mặt không phải thoát nước thải*). Chất lượng nước thải đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung này được đo đạt, quan trắc tự động liên tục 24/24 và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi

trường để theo dõi, giám sát về chất lượng nước thải. Khi nước thải này có thông số vượt quy chuẩn cho phép thì hệ thống tự động sẽ phát hiện và báo về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lập tức yêu cầu dừng việc xả thải và cử cán bộ đến ngay hiện trường để kiểm tra thực tế. Trong thời gian chờ phân tích, đánh giá kết quả thì nước thải đầu ra nhà máy xử lý nước thải tập trung sẽ được hoàn lưu trở lại vị trí đầu vào để tiếp tục xử lý cho đến khi đạt Quy chuẩn xả thải thì mới được xả ra môi trường bên ngoài.

Vị trí xả thải của Nhà máy xử lý nước thải tập trung là ở rạch Sang Trắng, còn vị trí lấy nguồn nước dùng để xử lý và cấp nước sinh hoạt cho các doanh nghiệp và các hộ dân xung quanh khu công nghiệp của nhà máy nước Trà Nóc là ở ngoài sông Hậu. 02 vị trí này nằm cách nhau khoảng 2km nên không có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt. Vị trí lấy nguồn nước ở sông Hậu dùng để cấp nước sinh hoạt đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thẩm định và phê duyệt tại Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình nhà máy nước Trà Nóc của Công ty Cổ phần cấp nước Trà Nóc - Ô Môn địa chỉ tại Lô 12A, khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ (*trong đó: phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt có công trình khai thác 800m về phía thượng lưu, 200m về phía hạ lưu và không nhỏ hơn 20m tính từ mép bờ hiện hữu của đoạn sông thuộc phạm vi bảo hộ*). Vì vậy, việc lấy nước đầu vào của nhà máy nước Trà Nóc sẽ không có tác động từ nguồn nước thải phát sinh trong khu công nghiệp. Ngoài ra, chất lượng đầu ra nước cấp sau khi xử lý để cấp cho các doanh nghiệp và hộ dân sử dụng luôn được kiểm định và đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-1:2018/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Bộ Y tế.

## **2. Kế hoạch kiểm soát hoạt động xả thải trong thời gian tới**

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ và các doanh nghiệp thực hiện đầu nối toàn bộ nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2 vào hệ thống thoát nước thải của khu công nghiệp để thu gom về Nhà máy xử lý nước thải tập trung xử lý đạt Quy chuẩn xả thải trước khi xả ra môi trường rạch Sang Trắng.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng về quản lý môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (*đặc biệt là các doanh nghiệp tiếp giáp tuyến sông Hậu*) nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các trường hợp xả lén, xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt sông Hậu và có nguy



ơ ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu vào của Nhà máy nước Trà Nóc. Kiến nghị cơ quan chức năng xử phạt theo quy định pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy định xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ xin báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ./.

(Đính kèm Giấy phép số 52/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24/3/2020 và Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo BQL (để b/c);
- Lưu: VT, QLDN&TNMT. ĐVT.



**Võ Quốc Hùng**